

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẾ SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

V/v trả lời đơn khiếu nại
của bà Mai Thị Thanh

Kính gửi: Bà Mai Thị Thanh

Ngày 15 tháng 3 năm 2022, UBND huyện Quế Sơn nhận đơn khiếu nại (lần 2) của bà khiếu nại UBND xã Quế Phú không xử phạt vi phạm hành chính và không thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo theo quy định của pháp luật, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh vụ việc tại UBND xã Quế Phú. Qua kết quả kiểm tra, xác minh, UBND huyện trả lời bà cụ thể như sau:

Ngày 19/10/2020 UBND xã Quế Phú có nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc tố cáo vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng theo đơn của bà do Công an huyện Quế Sơn chuyển và đề UBND xã Quế Phú giải quyết theo thẩm quyền. UBND xã Quế Phú có mời ông Lê Danh đến UBND xã để làm việc để lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, ông Lê Danh đi làm ăn xa không ở tại địa phương nên UBND xã Quế Phú không thể lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với ông Lê Danh được nên UBND xã Quế Phú chưa trả lời cho bà biết.

Đến ngày 15/12/2020 UBND xã Quế Phú tiếp tục nhận Đơn kiến nghị của bà, kiến nghị xử lý vi phạm hành chính đối với ông Lê Danh và trả lời cho bà biết. Trong thời gian này, UBND xã Quế Phú nhiều lần liên lạc với ông Lê Danh nhưng ông Lê Danh đi làm ăn xa không có mặt ở địa phương nên không thể xử lý VPHC đối với ông Lê Danh được. Ngày 19/02/2021, UBND xã Quế Phú phát hiện ông Lê Danh về địa phương ăn tết, UBND xã Quế Phú đã mời ông Lê Danh lên UBND xã lập biên bản vi phạm hành chính và Chủ tịch UBND xã Quế Phú ra Quyết định số 38/QĐ-XPVPHC ngày 23/02/2021 về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Danh với số tiền 3.000.000đ (ba triệu đồng) và ông Lê Danh đã thi hành quyết định nộp phạt xong theo quy định. Sau khi xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Danh, UBND xã Quế Phú đã ban hành Công văn số 24/UBND ngày 23/2/2021 trả lời kết quả giải quyết đơn và gửi công văn qua bưu điện chuyển phát nhanh trả lời cho bà đúng theo địa chỉ bà đã ghi trong đơn (*qua kiểm tra hồ sơ lưu tại UBND xã có biên lai thu tiền chuyển phát của bưu điện EMS mã EE561436359VN*). Tuy nhiên theo đơn khiếu nại của bà gửi đến UBND huyện đến nay bà chưa nhận được kết quả trả lời của UBND xã Quế Phú.

Vậy UBND huyện Quế Sơn làm Công văn này thông báo cho bà biết việc UBND xã Quế Phú đã thụ lý và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với ông Lê

Danh có hành vi đã có vợ mà chung sống như vợ chồng với người khác, ông Danh có hành vi phạm luật Hôn nhân và gia đình và đã giải quyết đơn tố cáo của bà đúng theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH